

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2024

Số: 179 - TB/HĐĐTƯ

THÔNG BÁO SỐ 01

**Về việc khảo sát lấy ý kiến trẻ em và công tác đại biểu tham dự
phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024”**

Thực hiện Kế hoạch số 246-KH/TWĐTƯ-CTTN ngày 18/6/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024. Để tiến hành công tác chuẩn bị phiên họp, Hội đồng Đội Trung ương ban hành thông báo số 01 về việc khảo sát lấy ý kiến trẻ em và công tác đại biểu.

**I. KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN TRẺ EM VỀ NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
PHIÊN HỌP**

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của trẻ em về chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, đúng tiến độ, thời gian quy định theo Kế hoạch tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024 và Công văn số 163-CV/HĐĐTƯ ngày 12/6/2024 của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của trẻ em theo chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024.

2. Triển khai khảo sát lấy ý kiến trẻ em về 02 chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường” theo địa chỉ đường link: <https://s.net.vn/0UqX>

Trường hợp gặp khó khăn triển khai phiếu khảo sát online, sử dụng hình thức in và cho trẻ em điền vào trực tiếp vào phiếu khảo sát.

2.1. Đối tượng khảo sát: Trẻ em có độ tuổi từ 07 đến dưới 16 tuổi tại các địa phương.

2.2. Số lượng trẻ em được khảo sát: Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 30% trẻ em trong độ tuổi từ 07 tuổi đến 11 tuổi tham gia khảo sát; ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi tham gia khảo sát.

2.3. Thời gian: Tiến hành khảo sát từ ngày **05/7/2024** đến hết ngày **31/7/2024**.

2.4. Các bước triển khai thực hiện

Bước 1: Cán bộ Đoàn, Đội cơ sở triển khai khảo sát tại địa bàn đơn vị.

Bước 2: Cán bộ Đoàn, Đội cơ sở phối hợp cùng nhóm trẻ em nòng cốt (các em là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có)) hướng dẫn trẻ em hiểu về nội dung các câu hỏi và cách thức trả lời bằng cách điền trực tiếp vào link khảo sát Google form.

Trường hợp không sử dụng khảo sát bằng link Google form, trẻ em điền vào phiếu khảo sát bản in, sau đó cán bộ Đoàn, Đội cơ sở hỗ trợ nhập thông tin trên phiếu in vào đường link của phiếu khảo sát Google form, kiểm tra lại thông tin lần cuối và bấm gửi. (*Lưu ý: Tôn trọng các ý kiến trả lời của trẻ. Đảm bảo các phiếu hoàn thành các câu hỏi, tránh trường hợp phiếu bị lỗi*).

Trong quá trình tiến hành khảo sát, các tỉnh, thành phố ghi lại hình ảnh về hoạt động khảo sát dưới dạng ảnh chụp và Video Clip, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin địa phương; gửi tin bài hoạt động, Video Clip ghi hình hoạt động khảo sát về Hội đồng Đội Trung ương qua địa chỉ Email: langnghetreeem@gmail.com trước ngày **01/8/2024**. Video Clip phải đảm bảo theo định dạng file cơ bản, thông dụng (định dạng đuôi MP4), có độ phân giải tối thiểu 1280x720, tỷ lệ hình ảnh 16:9 ngang, thời lượng 03 đến 05 phút, được tải lên Link Google Drive (*Hình ảnh khảo sát có thể lồng ghép trong Video Clip tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em về nội dung chủ đề phiên họp*).

Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến trẻ em về 02 chủ đề của phiên họp, hiện nay, Hội đồng Đội Trung ương đang tiến hành xây dựng mẫu phiếu khảo sát trực tuyến dành cho phụ huynh, cán bộ phụ trách Đội để có thêm thông tin, chất liệu thực tiễn phục vụ cho công tác tổ chức phiên họp. Mẫu phiếu khảo sát dành cho phụ huynh, cán bộ phụ trách Đội sẽ gửi về Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trước ngày **15/7/2024**.

II. CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ PHIÊN HỌP

Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ số lượng đại biểu trẻ em được phân bổ (*có bảng phân bổ đại biểu kèm theo*), lựa chọn đại biểu trẻ em theo các yêu cầu về tiêu chuẩn tại Kế hoạch tổ chức phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*” lần thứ II - năm 2024. Công tác tuyển chọn đại biểu được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc giới thiệu các đại biểu trẻ em đề xuất ứng cử làm đại biểu tham dự

phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*”. Căn cứ danh sách đại biểu trẻ em do các đơn vị giới thiệu, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức cho các đại biểu trẻ em trình bày chương trình hành động nếu được trở thành đại biểu của phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*”, chương trình có sự tham dự của các “*cử tri trẻ em*”. Sau khi đại biểu trẻ em trình bày chương trình hành động, các “*cử tri trẻ em*” tiến hành bình chọn các đại biểu trẻ em tiêu biểu, xuất sắc. Đồng thời, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiến hành trao đổi, phỏng vấn để các đại biểu trẻ em làm rõ thêm các vấn đề có liên quan.

Bước 2: Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố và kết quả bình chọn của “*cử tri trẻ em*”, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chọn danh sách đại biểu chính thức của địa phương tham dự phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*” lần thứ II, năm 2024. Trong danh sách đoàn đại biểu gửi về Hội đồng Đội Trung ương, các đơn vị sắp xếp theo thứ tự thành tích ưu tiên từ trên xuống, kèm danh sách đại biểu dự khuyết (*không quá 30% số lượng đại biểu được Trung ương phân bổ cho đơn vị*) và giới thiệu từ 01-02 đại biểu trẻ em tiêu biểu của đơn vị để Ban Tổ chức phiên họp xem xét, lựa chọn, đóng vai vị trí chủ chốt trong phiên họp (*danh sách đại biểu gửi về Hội đồng Đội Trung ương theo mẫu gửi kèm*).

Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ, thành tích đại biểu trẻ em do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố giới thiệu tham gia phiên họp, Ban Tổ chức phiên họp tiến hành phỏng vấn đại biểu trẻ em tham dự phiên họp theo đúng số lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu tham dự phiên họp. Đối với trường hợp đại biểu trẻ em do các đơn vị giới thiệu, trong quá trình phỏng vấn nếu không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sẽ không được tham gia phiên họp.

Đối với đại diện nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có ý chí vươn lên, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em là con thanh niên công nhân, Ban Tổ chức phiên họp sẽ có những lưu ý đánh giá riêng, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của các em. Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố trong danh sách đại biểu gửi về Trung ương cần thông tin cụ thể về điều kiện, hoàn cảnh của các em. Thời gian Ban Tổ chức phiên họp phỏng vấn các đại biểu trẻ em dự kiến từ ngày **25/7 - 31/7/2024**.

Hồ sơ đại biểu tham dự phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*” lần thứ 2 đề nghị gửi về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày **20/7/2024** theo địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hoidongdoitw@gmail.com.

Đây là các nội dung quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả và thành công của phiên họp giả định “*Quốc hội trẻ em*” lần thứ II - năm 2024, Hội đồng Đội

Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện theo yêu cầu.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hảo, Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, số điện thoại: 08.1610.6666.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên HĐĐTW;
- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Lê Hải Long